



ที่ ศธ ๐๔๑๖๘/๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
บริเวณโรงเรียนปราสาท ถนนโชคชัย-เดชอุดม
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ ๑๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๙/ว ๓
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา	จำนวน ๑ ฉบับ
๓.การเสนอประเด็นการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (พัฒนาสัปดาห์ละ ๓ วัน คือวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์) ทั้งนี้ เมื่อผ่านการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ.มีคุณสมบัติครบตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไปเข้ารับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส. ของสำนักงาน ก.พ.และเมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส.แล้วจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงาน ก.พ.

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด สมัครเข้ารับการพัฒนาคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.nidtep.go.th และส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และแบบฟอร์มการนำเสนอประเด็นการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study :IS) ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่รับเอกสารการสมัครทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต หอมนวล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร ๐-๔๔๕๕-๒๓๕๑

โทรสาร ๐-๔๔๕๕-๒๐๕๒